





# สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่

1 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>กัญชา</b>	
<p><b>เยาวชนเสพกัญชา</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. มติชน, เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ความคืบหน้ากรณีเพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช เผยแพร่คลิปภาพกลุ่มนักเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งนั่งรวมกลุ่มกันเสพกัญชา แชรในโลกโซเชียล ล่าสุด นายสมพงษ์ ปานหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับทั้งเด็ก ผู้ปกครอง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจะเพิ่มมาตรการการดูแลให้เข้มข้นกว่าเดิม ซึ่งเด็กยอมรับว่าอยากลองตามธรรมชาติของเด็กวัยนี้ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ปัญหา ขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยเป็นหูเป็นตากับโรงเรียนด้วย ส่วนบรรยากาศภายในโรงเรียนยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติ จากการสอบถามเพื่อนนักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการทดลอง เพราะอยากรู่มากกว่าที่จะตั้งใจเสพแต่บังเอิญว่ามีคนเห็น</p> <p><b>เปิดผลวิจัยกัญชา</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ผู้จัดการ คอลัมน์ ณ บ้านพระอาทิตย์</p> <p>- งานวิจัยในปี 2554 เสนอผ่านวารสารการเสพติดยาและแอลกอฮอล์ Drug and Alcohol dependence เป็นงานวิจัยที่ศึกษากลุ่มประชากรขนาดใหญ่ โดยสำรวจตัวอย่างผู้สูบบุหรี่ 15,918 คน, แอลกอฮอล์ 28,907 คน และกัญชา 7,389 คน พบว่า นับตั้งแต่ใช้ครั้งแรกจะมีโอกาสเสพติดบุหรี่สูงสุด 67.5%, ต่อมามีโอกาสติดสูงสุด 22.7% ส่วนกัญชาจะมีโอกาสติดสูงสุดเพียง 8.9% ซึ่งน้อยกว่าการติดเหล้า 2.5 เท่าตัว และน้อยกว่าบุหรี่ 7.5 เท่าตัว อีกทั้งเหล้า บุหรี่สามารถซื้อขายได้ตามร้านค้าทั่วไป และร้านสะดวกซื้อ แม้กัญชาและสุราจะทำให้มีเมามา ออกฤทธิ์ทางจิตประสาทได้เหมือนกัน แต่ออกฤทธิ์ตรงกันข้าม หากบริโภคเกิน กัญชาจะทำให้เมาเย็น เกิดความหวาดกลัว และทำให้หลับ แต่สุราทำให้เมาร้อน จึงมีโอกาที่จะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้ง่าย และมีโอกาสก่ออาชญากรรมได้มากกว่าการเมากัญชา</p> <p>นอกจากนี้ กัญชายังอาจมีส่วนช่วยลดการดื่มแอลกอฮอล์ได้ด้วย โดยงานวิจัยของแคนาดาตีพิมพ์ในเว็บไซต์ Sciencedirect ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 พบว่าผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ในแคนาดานั้น มีแนวโน้มที่จะลดการดื่มสุราลงด้วย ตรงกับการอภิปรายในการประชุมคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.. สภาผู้แทนราษฎร ที่พบว่าการบริโภคกัญชา ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากกัญชาลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงอย่างชัดเจน จึงเป็นที่น่าสงสัยว่า แพทย์บางคนที่เป็นกรรมการในบริษัทขายเหล้าและเบียร์ จึงออกมาต่อต้านกัญชาอย่างเต็มที่ในประเทศไทย โดยอ้างเด็กและเยาวชน เพราะอยู่ในองค์กรที่การขัดแย้งผลประโยชน์กับกัญชาจริงหรือไม่?</p>	
 <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<p><b>โควิด 19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง</b></p> <p><b>1. ปิดศูนย์ฉีดวัคซีนบางชื่อ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, thebangkokinsight, mcot, thailandplus, soudhitalk, innnews springnews ที่วีทูกช่อง)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมผู้บริหาร เครือข่ายจิตอาสา ร่วมพิธีปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมมอบดอกกุหลาบแดง และเหรียญ "Vaccine Hero" ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และส่งกลับบ้าน โดยยังมีแผน "1 Day Re-activate" รองรับกรณีที่ต้องกลับมาเปิดใหม่ได้ภายใน 1 วัน.</p> <p>ด้านพญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ์ ผอ.สถาบันโรคผิวหนังและผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กล่าวว่า ศูนย์เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.2564-30 ก.ย.2565 รวม 477 วัน มีเครือข่ายจิตอาสาจาก 251 หน่วยงานรวมกว่า 7,000 คน ฉีดวัคซีนไปแล้ว 6.5 ล้านโดส หรือ 3.3 ล้านคน ใช้เวลาเฉลี่ยคนละ 55 นาที การปิดศูนย์เป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกว่าประเทศไทยได้ผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปได้แล้ว และพร้อมเดินทางประเทศต่อไปอย่างมั่นคง</p> <p>-ขณะที่นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า วันที่ 30 ก.ย. จะเป็นวันสุดท้ายที่จะสวมหน้ากากอนามัย ต่อไปไม่ต้องกลัว เพราะมีคนมาฉีดวัคซีนที่ศูนย์นี้ 3.3 ล้านคน หากเกิดวิกฤติขึ้นอีก สถานีนี้พร้อมกลับมาให้บริการภายใน 1 วัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-พญ.ปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย กทม.กล่าวว่า หลังวันที่ 1 ต.ค. กทม.ยังให้บริการวัคซีนตามความสมัครใจ ต่อเนื่อง จะเน้นกลุ่ม 608 ให้เกิน 70% ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง รพ.ในสังกัด กทม.ทุกแห่ง ยังให้บริการตามปกติ ศูนย์ฉีดวัคซีนกีฬาเวสน์ 2 ไทย-ญี่ปุ่นดินแดง เปิดทุกวัน 08.00-16.00 น. และยังให้บริการฉีดผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านด้วย</p> <p><b>2.การบริหารจัดการวัคซีน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงถึงการบริหารจัดการวัคซีนเมื่อโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ว่า วันที่ 1 ต.ค. จะให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่ในรพ.สต. รวมถึงการจัดหาวัคซีนรุ่นใหม่ให้เพียงพอ ขอให้ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีที่ยังไม่ได้ฉีดอีก 1,954,496 ล้านคน มารับการฉีดวัคซีน และรับเข็มกระตุ้นในกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดการเสียชีวิต สำหรับการปรับมาตรการใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ยังต้องเข้มงวด มาตรการป้องกัน DMHT คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากและล้างมือ ส่วนประชาชนทั่วไป ให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่แออัด เช่น ขนส่งสาธารณะ รพ. สถานที่อยู่แล ผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ขณะที่สถานประกอบการให้คัดกรองพนักงานเฉพาะผู้มีอาการป่วย ถ้าพบป่วยเป็นกลุ่มก้อน ให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 6 กล่าวว่า การรับวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 ภาพรวมประเทศยังครอบคลุมไม่สูง อยู่ที่ร้อยละ 40 โดยเขตสุขภาพที่ 8, 11 และ 12 ยังฉีดเข็มกระตุ้นในทุกกลุ่มประชากรไม่ถึงร้อยละ 40 และได้เตรียมวัคซีนทุกแพลตฟอร์มไว้เพียงพอตั้งแต่ รพ.สต.และกระจายทุกจุดบริการทุกจังหวัด จะลงพื้นที่ฉีดผ่านกลไก อสม. มีหน่วยบริการเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยติดเตียง เปิดนัดหมายในรพ.และสามารถปูพรมฉีดในพื้นที่ระบาดได้ นอกจากนี้ ยังมีบริการฉีดภูมิคุ้มกันระยะยาว (LAAB) กลุ่มเฉพาะ โดยเฉพาะผู้บกพร่องในการสร้างภูมิคุ้มกัน ขณะที่เด็ก 6 เดือน-4 ปี รับวัคซีนไฟเซอร์ ผาแดงตามความสมัครใจ 3 เข็ม กรณีติดเชื้อแล้วให้เว้น 3 เดือนนับจากวันพบเชื้อ</p> <p>- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงปลายทางของโควิด 19 แล้ว เพราะทั่วโลกฉีดวัคซีนมากขึ้น เชื้อโอมิครอนไม่รุนแรง ที่ยังต้องระวังคือคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และยังคงติดตามจนถึงปีหน้าว่าจะพบการกลายพันธุ์อีกหรือไม่ ยังไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่แน่ชัดว่าภายใน 1-2 ปีจะกลับมาระบาดอีกหรือไม่ รู้เพียงว่ามีโอกาสกลับมาระบาด คนมีภูมิคุ้มกันดี อาจเป็นแค่เชื้อใช้หวัดใหญ่ เนื่องจากไวรัสกลายพันธุ์อยู่ตลอด ติดเร็วแต่ไม่รุนแรง ถ้าทุกคนมีภูมิคุ้มกันได้ ศิริราชกำลังสรุปถอดบทเรียน เพื่อป้องกันสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p><b>3. การรายงานผู้ป่วย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, innnews, ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เปิดเผยแพร่รายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 ของไทย หลังลดระดับจากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เป็นวันแรก (1 ต.ค.2565) พบผู้ป่วยรายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาล 823 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 823 ราย ไม่มีผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ รวมผู้ป่วยสะสม 4,682,132 ราย และมีผู้เสียชีวิต 7 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 แล้ว 32,771ราย ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตลดลง ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้ 811 ราย และน้อยกว่าผู้ป่วยใหม่ หายป่วยสะสม 4,642,894 ราย เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 6,467 คน โดยมีผู้ป่วยปอดอักเสบ 466 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 260 ราย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ในเพจเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 หลังจากยุบ ศบค. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ว่าจากนี้เป็นต้นไปการรายงานจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่จะให้ข้อมูลเป็นหน่วยงานหลัก ผ่านเพจกรมควบคุมโรค โดยกรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบการเปลี่ยนผ่านในช่วงนี้ ทั้งนี้ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เผยว่า จะเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กรมประชาสัมพันธ์" และเป็นโลโก้ของกรมประชาสัมพันธ์ ยังคงอัปเดตสถานการณ์เช่นเดิม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, new1live, sondhitalk)</p> <p>- กรมประชาสัมพันธ์ดูแลเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 หลังยุบ ศบค. พร้อมปรับภารกิจการประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ข้อมูลโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดย เพจบุ๊กเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 ซึ่งเป็นเพจบุ๊กอย่างเป็นทางการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีผู้ติดตาม 1,494,617 ราย และกดถูกใจ 94,266 ราย ได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์และหน้าปก (Cover) ใหม่ ระบุว่า ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 กรมประชาสัมพันธ์</p> <p><b>5. สเปร์ย์พ่นจมูกดักจับและยับยั้งโควิด-19</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด ไทยโพสต์), เว็บไซต์ (ข่าวสด ไทยโพสต์ ผู้จัดการ คมชัดลึก สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ สปริงนิวส์ thereporter sondhitalk innnews )</p> <p>- น.สรัชดา ธนาดีเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สวรส. ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สเปร์ย์พ่นจมูกดักจับและยับยั้งโควิด 19 ทางกายภาพ ครั้งแรกของไทย ยี่ห้อ เวลด์โคแตรป แอนติ-โคฟนาซาล สเปร์ย์ ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม และได้ขึ้นทะเบียนจาก ออย.เรียบร้อยแล้ว มีคุณสมบัติสามารถดักจับและยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพบริเวณโพรง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จุ่มต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง พร้อมวางจำหน่ายวันที่ 1 ต.ค. ที่ร้านยาองค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี และเครือข่ายภาคี เช่น สถานพยาบาล The Senizens และสถานพยาบาล Panacura สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ไลน์ @Covitrapp หรือ Facebook โควิดแทรป</p> <p><b>6. พบโควิดเจน3 BA.2.75.2 ในไทย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุโควิดเจนเนอร์ชั่น 3 โอมิครอน BA.2.75.2 พบแล้วในไทยรวม 4 ราย โดยทั่วโลกพบเพิ่มเป็น 729 ราย ส่วนโอมิครอน BQ.1.1 เหลือนของ BA.5 ยังไม่พบในไทย ทั่วโลกเพิ่มเป็น 228 ราย คงต้องเฝ้าติดตามช่วงเข้าฤดูหนาวของทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งแต่เดือนธันวาคมกับการผ่อนคลายมาตรการไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่เว้นระยะห่าง จะก่อให้เกิดการระบาดของโอมิครอน BA.2.75.2 หรือ BQ.1.1 หรือไม่</p> <p><b>7. ประเด็นอื่นๆ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ nation</p> <p>- กรุงเทพมหานคร ออกประกาศยกเลิกประกาศมาตรการควบคุมโควิด 19 ทั้งหมด หลังโควิด-19 เข้าสู่โรคเฝ้าระวัง มีผล 1 ต.ต.65</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.,ข่าวสด เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- ออสเตรเลีย จะยกเลิกข้อบังคับแยกกักตัวเพื่อควบคุมการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. โดยผู้มีผลการตรวจโควิดเป็นบวก ไม่ต้องแยกกักตัว 5 วัน หลัง นพ.พอล เคลลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ออสเตรเลียระบุว่า ระยะฉุกเฉินของการตอบสนองต่อโควิดน่าจะสิ้นสุดแล้ว แต่ไม่ได้บ่งชี้ว่าการระบาดของโควิดสิ้นสุดด้วย</p>	
<p> <b>โรคฝีดาษวานร</b></p>	
<p><b>พบผู้ติดเชื้อไวรัสฝีดาษลิงเพิ่ม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, จส.100, ศูนย์ข่าวแชนนัล 7, สำนักข่าวอิศรา, sanook, thaiPBS, thainews, thestandard, thebangkokinsight, ch7, tnthailand, amarintv, newtv, springnews, sondhitalk ,nation, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช ตรวจพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง 2 คน ที่ภูเก็ต ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติพบว่า มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9 เป็นเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 37 ปี อาชีพพนักงานบริการ เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2565 มีไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตัว วันที่ 17 ก.ย. 2565 ซ้ำยาปรับประดานเอง ต่อมาเริ่มมีผื่นที่บริเวณก้น ทั้งตุ่มน้ำใส ตุ่มหนองแดง ตุ่มหนอง กระจายทั่วร่างกาย ไม่คัน แต่เจ็บบริเวณที่เป็นตุ่ม จนถึง 25 ก.ย. 2565 ขณะที่มีอาการป่วยในวันที่ 17 กันยายน ได้สัมผัสใกล้ชิดกับชายชาวเยอรมัน อายุ 54 ปี ซึ่งต่อมาเริ่มมีอาการผื่นและตุ่มหนองที่บริเวณหน้าอก ในวันที่ 27 กันยายน กรมควบคุมโรค ส่งทีมลงพื้นที่ดำเนินการสอบสวนโรค ตั้งแต่วันที่ 27-30 กันยายน 2565 ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จนพบชาวเยอรมันี่ เป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10 จากผลการตรวจ PCR ข้อมูลการสอบสวนพบว่า ติดเชื้อผ่านการสัมผัสใกล้ชิด</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ปลัด สธ. เกษียณ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รวม.สธ. เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงานของ สธ.ปีงบประมาณ 2565 การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งปลัด สธ. โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.ซึ่งเกษียณอายุราชการวันนี้ ได้ลงนามส่งมอบงานให้แก่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ที่จะเข้ารับตำแหน่งปลัด สธ.คนใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยในช่วงเวลา 16.00 น. นพ.เกียรติภูมิ ได้เดินทางออกจากห้องทำงานปลัด สธ.บริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัด สธ. โดยมีนายอนุทิน พร้อมด้วยรอง ปลัด สธ. อธิบดีกรมต่างๆ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมมอบดอกไม้อวยพรการดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น</p>	
<p><b>เมตคัล ฮับ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน thebangkokinsight , thailandplus)</p> <p>- นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1.แผนยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจแคว้นอันดามัน (Andaman Wellness Corridor : AWC) ที่ส่งเสริมบริการสุขภาพด้วยกลไกพิเศษ โดยใช้นวัตกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อันตามัน ได้แก่ จ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.ตรัง จ.สตูล และ จ.ระนอง 2.การส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการ จ.อุดรธานี เมืองทางการแพทย์ (Udonthani Green Medical Town: UGDMT) สุระเบียเศรษฐกิจสุขภาพอีสานตอนบนสู่อินโดจีน และ 3.การพัฒนากรอบอนุญาตหลัก (Super License) รองรับการประกอบกิจการเพื่อสุขภาพในพื้นที่นำร่อง ซึ่งจะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป นอกจากนี้ยังสั่งการ 3 เรื่องสำคัญ คือ 1.การประกาศให้ประเทศไทยเป็น Thailand Wellness Economic Corridor (TWC) และกฎหมายเฉพาะ ซึ่งกลุ่ม Medical Tourism และ Health and Wellness Tourism สามารถสร้างรายได้ถึง 80,000 – 120,000 บาทต่อครั้ง 2.ต้นแบบความร่วมมือรัฐ เอกชนสู่การขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนุภูมิภาค 3.การพัฒนากระบวนการแพทย์ฉุกเฉินจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจรและยั่งยืน</p>	
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, thaigov, thailandplus, thebangkokinsight, hfocus) ทีวี PPTVHD</p> <p>-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการถ่ายโอนสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และ รพ.สต.ไปให้กับ อบจ.49 แห่ง ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ว่า สธ.เห็นด้วยกับแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น หากเกิดข้อติดขัด ยินดีช่วยแก้ไขเพื่อให้การถ่ายโอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 3 ตุลาคมนี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. จะทำหนังสือถึง นพ.สสจ. มอบอำนาจในการถ่ายโอนภารกิจและอำนาจในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับ อบจ. การถ่ายโอนจะดำเนินการได้เมื่อเอกสารต่างๆ มีความพร้อม โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นพกส.และลูกจ้างเงินบำรุง ประมาณ 9,000 คน ต้องให้ อบจ.ลงนามรับรองการจ้างต่อจาก สธ.ก่อน หากพร้อมครบทุกด้านแล้ว สสจ.สามารถลงนามถ่ายโอนได้ ส่วน อบจ.ที่ยังติดขัด สธ.จะต่อสัญญาจ้างและยังคงปฏิบัติงานต่อไปจนกว่า อบจ.จะดำเนินการเรื่องจ้างงานเรียบร้อย พร้อมลงนามถ่ายโอน จึงจะสิ้นสุดสัญญา กับ สธ.</p> <p>สำหรับเรื่องบริการรักษาพยาบาล ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในช่วงเปลี่ยนผ่านจะมีการสนับสนุน ยา เวชภัณฑ์ และจัดบริการลักษณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยัง รพ.สต.ที่ถ่ายโอนตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน พร้อมทั้งให้ สสจ. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามการถ่ายโอน รพ.สต. มีช่องทางรับข้อร้องเรียนจากประชาชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้การถ่ายโอนภารกิจครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	
<p><b>กฎหมายทำแท้ง</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>-สธ.ออกประกาศตั้งครุฑเก็น 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ รองรับมาตรา 305 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา สามารถยุติการตั้งครุฑได้โดยไม่มีถือเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งจะลดอัตราการเสียชีวิต และบาดเจ็บจากการทำแท้งในสถานบริการเถื่อน ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จะมีแนวทางชัดเจนว่าอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย นอกจากนี้ สิ่งที่น่าวิตกกังวลไม่แพ้กันคือ ปัญหาเด็กเกิดน้อย-ด้อยคุณภาพ ที่ไทยมีอัตราเกิดลดลงต่อเนื่อง ปี 2564 เป็นปีแรกที่มีจำนวนคนตายมากกว่าคนเกิดเป็นครั้งแรก มีเด็กเกิดใหม่เพียง 544,570 คน ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 70 ปี ต้องยอมรับว่าการสร้างเสริมประชากรเกิดใหม่ให้ได้คุณภาพเป็นโจทย์ยากของรัฐ โดยเฉพาะการสร้างกลไกต่างๆ ขึ้นมารองรับการสร้างประชากรคุณภาพในอนาคต ย้ำว่าไม่ใช่การ "ทำแท้งเสรี" สำคัญสำคัญเป็นสิทธิของผู้หญิงในการทำแท้งได้อย่างปลอดภัย ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำแท้งเถื่อน</p>	
<p><b>พายุโนรู</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า</p> <p>-กรมอุตุฯ เตือน 40 จังหวัดทั่วไทย ฝนถล่ม ฝ่ำระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ด้านจิสต้า ซี "โนรู" ทำน้ำท่วมอีสานเกือบ 8 แสนไร่ นาข้าวเสียหาย 5 แสนไร่ บูริรัมย์ท่วมสูงกว่า 2 เมตร ดชต.เร่งช่วยชาวอุบลฯ ประสบภัย ส่วนเรือนจำศรีสะเกษส่งผู้ต้องขังช่วยน้ำท่วม ชัยภูมิประกาศภัยน้ำท่วม 2 อำเภอ ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 25 ชุมชนเขตโซนเศรษฐกิจในย่านกลางตัวเมืองชัยภูมิและ อ.คอนสวรรค์ มหาสารคามน้ำท่วมแล้ว 3 อำเภอ</p> <p>-รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้ใช้กระสอบทรายปิดประตูทางเข้าด้านหลังรพ.ทุกจุด รวมทั้งทำกำแพงกันน้ำอาคารศูนย์รังสีโรคมะเร็งซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำลำตะคอง เป็นการป้องกันน้ำท่วมไว้ล่วงหน้าหากว่ามีพายุลูกใหม่เข้ามาซ้ำอีก</p> <p>-ส่วนรพ.สต.โพธาราม จ.ชัยนาท น้ำท่วมชั้นล่างของอาคารและบ้านพักเจ้าหน้าที่สูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร แต่เจ้าหน้าที่ได้ขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์บางส่วนไว้บนชั้น 2 บางส่วนนำออกไปไว้ริมถนนคลองมหาราช เพื่อเตรียมตั้งเต็นท์เป็นจุดบริการตรวจรักษาประชาชน รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสุขภาพ นำยาทาน้ำกัดเท้า ยาแก้เครียด ยาแก้ปวดชดยอกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม</p>	



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์(thailandplus, ChiangMainews)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำศูนย์พักพิงจากพายุโนรู คุมเข้มความปลอดภัยในสถานที่ ประงประกอบอาหาร และให้มีการจัดการสุขาภิบาลอาหาร จุดทิ้งขยะ และการดูแลความสะอาดของห้องส้วม ให้ถูกสุขอนามัย</p>	
<p><b>4 เทคนิค'กิน'ช่วยหัวใจแข็งแรง</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.มติชน,</p> <p>- กรมอนามัย แนะนำ 4 เทคนิคเลือกกินอาหารบำรุงหัวใจ ควบคู่กับการออกกำลังกายเป็นประจำ ต่อเนื่องให้เป็นนิสัย ลดเสี่ยงโรคหัวใจและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p>	
<p><b>เทศกาลกินเจ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำการเลือกซื้ออาหารเจ จากร้านอาหารที่เข้าร่วมในเทศกาลกินเจ ซึ่งผ่านการตรวจสอบการปนเปื้อนแล้ว หากเป็นร้านทั่วไปควรเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือ มีสัญลักษณ์ธงสีเหลือง ควรเลือกบริโภคอาหารเจที่ปรุงประกอบจากธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งหลากหลายชนิดจะได้โปรตีนทดแทนครบคุณค่าทางโภชนาการ และอาจเลือกกินข้าวกล้องร่วมกับธัญพืชไม่ขัดสีแทนข้าวขาว จะช่วยให้ได้รับวิตามินบี แร่ธาตุ โยอาหาร และสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น และควรหลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง เช่น ผักดอง ผลไม้ดอง เป็นต้น</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำหลักปฏิบัติช่วงถือศีล กินเจ ในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อได้บุญสุขใจ และมีสุขภาพดี ดังนี้ ควรทานให้ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด อดหวาน มัน เค็ม หรือมีปริมาณโซเดียมสูงที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทุกมื้อควรเพิ่มผักหรือผลไม้สด โดยผักและผลไม้สดต้องแช่และล้างด้วยน้ำสะอาดหลายครั้ง เพื่อชะล้างสารเคมีที่มักปนเปื้อน รวมทั้งขอให้ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด"</p>	
<p><b>เตือนพันธุ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยนิวส์, thailandplus)</p> <p>- กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม เตือนปล่อยให้ฟันผุหรือเป็นโรคปริทันต์อักเสบไม่ไปรับการรักษา อาจติดเชื้อรุนแรง อักเสบ เป็นหนอง ส่งผลกระทบต่ออวัยวะสำคัญ เช่น ไบหน้ำ โพรงไซนัส ลำคอ สมอง หรือเสี่ยงลุกลามไปยังระบบทางเดินหายใจ ปอด ดังนั้นการดูแลสุขภาพช่องปาก จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ควรสังเกตฟันและสภาพช่องปากของตนเอง อดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย กินอาหารให้เป็นเวลา ไม่ควรกินจุจิก และพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ch7, thailandplus)</p> <p>- จากกรณีที่มีคนแชร์ข้อมูลแค้นวิตามินกับผักก็หายจากงูสวัดได้นั้น ทางสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ายังไม่มียารักษาที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่าการรับประทานวิตามิน หรืออาหารเสริมชนิดใดแล้วจะสามารถป้องกันและทำให้โรคงูสวัดหายได้</p>	
<p><b>พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน SAVER</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าว ศิริราชนำหน้าด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ให้คุณถึงมือแพทย์เร็ว ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน SAVER (Smart Approach for Vital Emergency Responses) ว่า ศิริราชได้เป็นต้นแบบนำระบบ 5G มาใช้ในทางการแพทย์ และนำมาพัฒนานวัตกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราช และบริษัท โทร ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด จากโครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลกด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G พัฒนาไปสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน SAVER เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้เร็ว ถูกเวลา ถูกสถานที่ และถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้ปลอดภัย เริ่มใช้ในศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราช กับผู้ป่วยฉุกเฉินไปกว่า 400 คนในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา</p> <p>ด้าน รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจรัสเลิศ รอง ผอ.รพ.ศิริราช กล่าวว่า ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน SAVER ประกอบด้วย 1.ระบบค้นหาสถานที่เส้นทางที่รวดเร็วในการเข้าถึงผู้ป่วย 2.ระบบอาสาสมัคร สามารถเรียกอาสาสมัครภาคประชาชนในพื้นที่ช่วยดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 3.ระบบให้คำปรึกษาโดยแพทย์ทางไกล หรือ Teleconsult ทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ได้เร็ว ลดเวลาการมาถึงหมอจาก 43 นาทีเหลือ 23 นาที 4.ระบบบันทึกดิจิทัล และ 5.ระบบปัญญาประดิษฐ์ แนะนำ รพ.ปลายทาง ขณะนี้ได้พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน "SAVER" 1 คันเป็นต้นแบบขยายการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ กทม. ก่อนขยายไปทั่วประเทศ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, โลกวันนี้, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- ตามที่มีการเปิดเผยงานวิจัยชิ้นแรกของไทย ที่พบว่าเด็กไทยที่เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า มีแนวโน้มจะไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น นั้น นายอาสา ศาลิกุปต์ ตัวแทนกลุ่มลาชาดควันยาสูบ เปิดเผยว่า งานวิจัยดังกล่าวสวนทางเอกสารของกลุ่มรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ในอังกฤษ (ASH UK) ที่ระบุว่าไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้มากพอว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประตูไปสู่การสูบบุหรี่ และยังมีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่อย่างมาก ในประเทศอังกฤษรัฐบาลสนับสนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้า แม้จะพบว่ามีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้เลือกที่จะแบนบุหรี่ไฟฟ้า ตรงข้ามกับประเทศไทย ถือเป็นเรื่องน่าเสียใจอย่างยิ่งที่คนบางกลุ่มพยายามจะสร้างภาพการระบาดที่รุนแรงของบุหรี่ไฟฟ้าในหมู่เยาวชน</p> <p>ขณะที่นายมาริช กรัณยวัฒน์ ตัวแทนกลุ่มลาชาดควันยาสูบอีกราย กล่าวเสริมว่า มีการร้องเรียน ส.ส. เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส. เขต 1 จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการสิทธิการของคณะกรรมการการสาธารณสุข ที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างรอบด้าน และเชิญหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น the Office of Health Improvement and Disparities (OHID) ของอังกฤษ และหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล แต่กลับถูกร้องเรียน จึงขอเรียกร้องให้ รมว.สธ.นายอนุทิน ชาญวีรกูล และคณะกรรมการการสาธารณสุข ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน</p>	
<p><b>ฝอยขีดหม้อติดในลำคอ</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ, sanook, kapook, ejan, ch7, ch3, amarintv)</p> <p>- นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล เผยกรณีผู้ป่วยรายหนึ่ง ถูกฝอยขีดหม้อ ยาวประมาณ 1.46 เซนติเมตร ที่ป็นมาในหมู่กระเพาะในลำคอ จนต้องผ่าตัดฉุกเฉิน แนะนำรับประทานอาหารควรต้องระวังมากขึ้น</p>	-